



สำเนาถูกต้อง

(นางอรรณพันท์ แสงทอง)

นักวิชาการพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาวัดบางกระวนาราม
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาตามโครงการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา วัดบางกระวนาราม แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบล
หนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ด้วยระบบบอ
เล็กทรอนิกส์ ราคากลาง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน ๒,๐๕๖,๐๐๐ บาท
(สองล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๘,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ (สัญญาเดียวกัน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกันกับวันกำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างในเวลาตามที่กำหนดถือว่ายอมรับเงื่อนไขและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่สามารถยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองประมูลการจ้างด้วยระบบบิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อ ขอซื้อ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๗๔-๑๗๙๓ ต่อ ๑๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ www.nongklangna.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

